





สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

8 พฤศจิกายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>30 บาท รักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เว็บไซต์ มติชน สยามรัฐ, VoiceTV, กรมประชาสัมพันธ์, onbnews, Inn, thebangkokinsight, PPTVHD36, เดลินิวส์, บ้านเมือง)</p> <p>- น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมเต็มคณะ (Plenary Session) ของการประชุมระดับสุดยอดผู้นำ ครั้งที่ 8 แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ณ Yunnan Haigeng Convention Center นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเน้นความก้าวหน้าด้านสุขภาพของไทยที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องจากนโยบาย "30 บาท รักษาทุกโรค" มาเป็น "30 บาท รักษาทุกที่" พร้อมขยายบริการทางการแพทย์ทางไกล และปรับระบบข้อมูลสุขภาพสู่ดิจิทัล นอกจากนี้ ไทยยังเสนอแบ่งปันประสบการณ์ด้านสุขภาพกับประเทศสมาชิกในกลุ่ม GMS พร้อมเสนอแนวทางความร่วมมือผ่านกรอบแอกเคคส์ใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1.การป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น ยาเสพติดและอาชญากรรมไซเบอร์ ที่ส่งผลกระทบต่อในภูมิภาค 2.การจัดการมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 เพื่อบรรลุเป้าหมาย ASEAN ปลอดภัยวันภายในปี 2030 และ3.การรับมือกับภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเสนอเอกสารแนวทางการบริหารจัดการน้ำในลุ่มแม่น้ำโขง และพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเพื่อร่วมกำหนดท่าทีในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบในอนุภูมิภาค</p>	
<p>รณรงค์ลดโลกNCDs</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ สมุนไพรเพื่อสุขภาพ</p> <p>- การเก็บข้อมูลโดยอดีตพยาบาลวิชาชีพที่ รพ.สต.ป่าแดง พบสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ต.ป่าแดง ร้อยละ 75 - 80 สามารถลดน้ำตาลในเลือดและความดันลงได้อย่างน่าพอใจ และน้ำหนักตัวลดลง ใช้การกินอาหารพื้นบ้านและปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวัน ซึ่งยกให้แกงแค เมนูพื้นบ้านเป็นอาหารต้าน NCDs มีนักวิชาการหลายสถาบันยืนยันตรงกันว่า แกงแค เมนูให้พลังงานต่ำ เพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย และมีสรรพคุณทางยาสมุนไพร โดยเฉพาะเมื่อเปลี่ยนฤดู</p>	
<p>แก้ปัญหายาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ, มติชน, chaingmainews, linetoday, thaitabloid,)</p> <p>-พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม เฝ้าระวังการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 1/2567 โดยมีพ.ศักดา อัลภาชน์ รองปลัด สร. เข้าร่วม</p> <p>พ.ต.อ.ทวี เปิดเผยว่า นายกฯ มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการติดตามเฝ้าระวังแก้ยาเสพติดชุดนี้เพื่อดูแลป้องกัน ปราบปรามรักษาให้ครบวงจร มีชุมชน ปกครองท้องถิ่น ตำรวจ ทหาร หมอ เภสัชกรแต่ละหน่วยมาร่วมกันขับเคลื่อน มีตัวชี้วัดที่เป็นวิทยาศาสตร์ มีการสกัดกั้นยาเสพติดเข้มข้นโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลาง ให้กรมบังคับคดีเข้ามา หากนักค้ายา เป็นคนล้มละลาย จะยึดทรัพย์ได้มากขึ้น และได้กล่าวถึงกรณีแม่ทำห้องลูกกรงเตรียมขังลูกวัย 42 ปี ที่ติดยาเสพติดอย่างหนัก ว่า อยากให้เป็นบทเรียนในการแก้ไข โดยรายนี้รอการวินิจฉัยว่าเป็นจิตเวชหรือไม่ ต้องใช้ยารักษาหรือไม่ วันอาทิตย์นี้ได้ประสานส่งตัวไปที่ ร.พ.ธัญรักษ์ จ.ขอนแก่น นอกจากนี้ให้ไปดูแลครอบครัวด้วย ให้ติดตามแก้ปัญหา และหาอาชีพให้หากเลิกยากลับไปสู่ชุมชนแล้ว</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>MOU กับ คมนาคม เข้มตรวจสุขภาพทำใบขับขี่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. กล่าวถึงกรณี สร.ทำ MOU กับกระทรวงคมนาคม ว่า อาจจะมีการออกระเบียบเพิ่มเติมเรื่องหมวกกันน็อค โดย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกฯ และ รมว.คมนาคม อยากให้ร้านขายรถจักรยานยนต์เพิ่มหมวกให้อีก 1 ใบ สำหรับคนซ้อนท้าย จากเดิมให้เพียง 1 ใบ ก็จะเพิ่มเป็น 2 ใบ เพื่อความปลอดภัยของคนซ้อนด้วยเพราะพบว่า</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สถิติเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในแต่ละปี 18,000 คน พิกการ 10,000 คน บาดเจ็บ 1 ล้านคน อีกทั้งพบว่า การเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งปัจจัยหลักคือมนุษย์ ฉะนั้นการทำให้ขับขี่ สธ.จะตรวจสอบควมามีโรคประจำตัว สามารถขับขี่รถได้หรือไม่ ปลอดภัยหรือไม่ จากนั้นจะส่งรายงานทางออนไลน์ไปยังกรมขนส่งทางบก</p>	
<p>เปิดอาคาร รพ.พระนั่งเกล้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ผจก., บ้านเมือง, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, กรุงเทพธุรกิจ, hfocus, tnn, thaitodaynews, thailandplus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานเปิดอาคารความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย 9 ชั้น ที่ รพ.พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี ยกระดับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินตามมาตรฐานสากล ทั้งห้องฉุกเฉิน ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ศูนย์ปฏิบัติการรับ - ส่งต่อ ศูนย์บริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉินในจ.นนทบุรี พร้อมห้องผ่าตัด ศูนย์รังสีวินิจฉัย หอผู้ป่วยรวมกว่า 170 เตียง ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการจากอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ พร้อมทั้งมีการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพให้แก่ อสม. จ.นนทบุรี จำนวน 100 คน</p>	
<p>ตรวจเยี่ยมกรมอนามัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, fm91bkk) นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน)</p> <p>- นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สธ. ตรวจเยี่ยมกรมอนามัยมอบนโยบายการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมซักซ้อมทีม SEhRT เพื่อเตรียมเปิดศูนย์ปฏิบัติการรับมือฝุ่น PM2.5 และสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยเน้นการป้องกันสุขภาพประชาชนในกลุ่มเสี่ยงและการสื่อสารให้ความรู้การทำห้องปลอดฝุ่น เดินหน้าแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ น้ำเสีย และคุณภาพน้ำประปา พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่สาธารณสุขต่าง ๆ ของกรมอนามัย เช่น พิพิธภัณฑ์ Health Museum บ้านรื่นรมย์ Elderly Day care ศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทยเหนือ และ Fitness Center</p>	
<p>สธ.รับ 2 รางวัลไอที</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, voicetv, thaigov, thailandplus)</p> <p>- นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองปลัด สธ. นำคณะผู้แทนประเทศไทยเข้ารับรางวัล ASOCIO Awards 2024 จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขา HealthTech Award in Public Sector โดยกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ จากโครงการ Financial Data Hub และสาขา Environmental, Social & Governance: ESG Award in Public Sector โดยสำนักงานสุขภาพดิจิทัล จากโครงการ Health Rider พร้อมกล่าวว่า รางวัลทั้ง 2 สาขาดังกล่าว เป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมสุขภาพของประเทศไทย ซึ่งไม่ใช่แค่ความภาคภูมิใจแต่คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนด้วยเทคโนโลยี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook</p> <p>- เพจ Dr. Dark ให้ความเห็นต่อประเด็นนี้ว่า ตูภาคภูมิใจแม้จะรู้ใส่ในอยู่ทุหนโ</p>	
<p>ผลักดันตำรับยาสมุนไพร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, hfocus, newtv, thaibps, TNN, thailandplus)</p> <p>- นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า กรมการแพทย์แผนไทยฯ กำหนดตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติฉบับแรกของประเทศ เพื่อนำสู่การใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพ ปัจจุบันมีมติเห็นชอบตำรับยาแผนไทย 324 ตำรับ ครอบคลุมการรักษา 16 กลุ่มโรคอาการ โดยบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนของแพทย์แผนไทย เป็นฐานข้อมูลหลักฐานในการตรวจสอบอ้างอิงการขึ้นทะเบียนตำรับยาไทยกับทาง อย. เพื่อผลักดันเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ ให้ รพ.นำไปใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบัน</p> <p>- ดร.นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผอ.กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย กล่าวว่า หลักเกณฑ์พิจารณาเป็นรายการตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ประกอบด้วย 1) ตั้งสูตรตำรับ ตามองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย 2) จำนวนชนิดตัวยานำรับไม่มากชนิด 3) ใช้พืชสมุนไพรเป็นหลัก 4) หากมีสัตว์วัตถุไม่ควรใช้สัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และอนุสัญญาฯ CITES และห้ามเป็นส่วนที่ได้จากการ ฆ่าสัตว์ 5) หากมีธาตุวัตถุที่จัดเป็นยาอันตราย ไม่ควรเกินข้อกำหนดตามประกาศ สธ. เรื่อง ยาอันตราย 6) เป็นสมุนไพรที่สามารถปลูกหรือจัดทำได้ในประเทศไทยเป็นหลัก 7) มีประสพการณ์การใช้อย่างกว้างขวาง มีหลักฐานอ้างอิง และ 8) สามารถนำมาใช้เพื่อการบำบัดรักษาโรคเป็นปัญหาสาธารณสุขหรือโรคทางการแพทย์แผนไทย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook</p> <p>- เพจ Dr. Dark ให้ความเห็นต่อประเด็นนี้ว่า เกษีกรร้านยาน่าจะงานเพิ่มขึ้น และการเพิ่มยาสมุนไพร 106 รายการ ในบัญชียาหลักๆ นั้น เพิ่มได้แต่อย่ายึดเยียดให้ใช้</p>	
<p>ประชุมเครือข่าย UHosNet</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage, hfocus, thansettakij, thaitodaynews, hfocus) นสพ. ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน)</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ โดยรพ.ราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมกับสถาบันในสังกัด และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต จัดประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ครั้งที่ 85 มุ่งพัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมและไร้รอยต่อ ผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงานร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการแพทย์ การบริหาร และนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และสร้างความยั่งยืนให้กับระบบสุขภาพ พร้อมเผยแพร่.สังกัดกรมการแพทย์ เริ่มจ่ายยาสมุนไพรไทยดูแลผู้ป่วยแล้ว หลัง บอร์ด สปสช. อนุมัติเพิ่มสัดส่วนจ่ายยาสมุนไพรดูแลผู้ป่วยในระบบบัตรทอง พร้อมกับขยายเขตานงบประมาณการเบิกจ่ายยาสมุนไพรไปที่ 1,500 ล้านบาท ซึ่งก็จะเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ให้บริการที่ได้จ่ายยาสมุนไพรที่มีการรับรองให้กับผู้ป่วยได้ และสามารถเบิกจ่ายได้เต็มที่ ไม่เหมือนแต่เดิมที่เบิกได้ แต่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย</p>	
<p>เตือนระวังการกินรวมกลุ่มกิน-ลอยกระทง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ โฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงเทศกาลกินเหล้าและลอยกระทงจะมีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก โรคที่ต้องระวัง คือ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันและโรคอาหารเป็นพิษ ควรระวังเรื่องการกิน ย้ำว่าต้องกินอาหารปรุงสุกและน้ำแข็งที่สะอาด ระวังอันตรายจากอุบัติเหตุ รวมทั้งโรคที่เกิดจากเพศสัมพันธ์และสัมผัสใกล้ชิด เช่น HIV ซิฟิลิส หนองใน ซึ่งผู้ติดเชื้อรายใหม่มีแนวโน้มจะเกิดในกลุ่มเยาวชน จึงขอให้ระวังตนเอง นอกจากนี้ ฤดูหนาวยังมีปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลุ่มเสี่ยงหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมนอกบ้าน และควรทำความสะอาดบ้านเพื่อลดฝุ่น และควรหลีกเลี่ยงการดื่มสุราเพื่อคลายหนาว</p>	
<p>อย่าหลงเชื่อเอเจนซี พาบินคัดลยกรรมข้ามประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สวท., เดลินิวส์, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, โพสต์ทูเดย์, bangkokbiznews, thansettakij, thailandplus)</p> <p>- นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการคัดลยกรรมเสริมความงาม เป็นหนึ่งในธุรกิจที่เติบโตอย่างมาก เปิดโอกาสให้บุคคลบางกลุ่มเข้ามารับบทเป็นเอเจนซี หรือกูรู ด้านความงามมาให้คำแนะนำ ชักชวนประชาชนให้เข้ารับบริการคัดลยกรรมเสริมความงามกับสถานพยาบาลทั้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การรับบริการทางการแพทย์ทุกประเภทต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน อย่าด่วนตัดสินใจเพียงเพราะรับข้อมูลโฆษณา หรือคำแนะนำจากกูรู แม้บางรายมีการยกอาชีพว่าเป็นแพทย์หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านเสริมความงามมากว่าอ้าว แต่ไม่สามารถยืนยันถึงความปลอดภัยได้ หากผู้บริโภคได้รับผลกระทบต่อสุขภาพหรือร่างกายจากบริการแล้ว กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยไม่ได้มีผลคุ้มครอง การดำเนินคดีหรือเรียกค่าชดเชยจึงเป็นไปได้ยาก</p>	
<p>ตรวจซูเปอร์มาร์เก็ตจีน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน ,thailandplus, thaitabloid, pptv, thaipbs, thaitodaynews)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ ออย. เผย ออย. ร่วมกับ บก.ปคบ. ย่านหลักสี่ กทม. จากการตรวจสอบพบอาหารไม่เลขออย. ไม่มีฉลากภาษาไทย จำนวน 14 รายการ จำนวน 12,454 ชิ้น และเครื่องสำอางที่ไม่มีเลขที่จดแจ้ง ไม่แสดงฉลากภาษาไทย จำนวน 2 รายการ จำนวน 127 ชิ้น จึงได้ตรวจยึดของกลาง และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยออย. และ บก.ปคบ. จะร่วมกันตรวจเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ</p>	
<p>ตรวจสอบคลินิก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน , thailandplus, thaitodaynews)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ ออย. เผย ออย. ร่วมกับ บก.ปคบ. เข้าตรวจสอบคลินิกที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคพบมีการโฆษณาที่ไม่มีการขึ้นทะเบียนตำรับยา และมีเอกสารที่ทำการโฆษณาเกี่ยวกับยา เครื่องมือแพทย์ และเครื่องสำอางเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมดเพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดี พร้อมเตือนผู้ประกอบการวิชาชีพด้านความงาม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากลักลอบจำหน่ายหรือใช้ยาผิดที่ไม่ได้รับอนุญาตจะถูกดำเนินคดี มีโทษทั้งจำและปรับ รวมถึงอาจถูกแจ้งความเอาผิดต่อแพทยสภาด้านจรรยาบรรณ</p>	
<p>อุ้งนไชนัสแคท</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, hfocus, TNN, ch3plus, thebangkokinsight)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ ออย. เผยว่า ตานอาหารและยาได้กักอุ้งนไชนัสแคท 6,932.4 กิโลกรัม มูลค่านำเข้ารวม 3,053,616.47 บาท พร้อมเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างทางการเกษตร ผลการทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมด ออย. จึงให้เข้ามาจำหน่ายในประเทศได้ ขอประชาชนมั่นใจ ย้ำว่า ออย. มีการเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลทั้งจากในและต่างประเทศอย่างเข้มงวด เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย กรณีผักผลไม้นำเข้า ออย. ใช้มาตรการ Hold Test Release ตรวจหาสารพิษตกค้างทางการเกษตรทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง หากพบเกินค่ามาตรฐานดำเนินคดีผู้นำเข้าทุกราย ไม่ปล่อยให้นำเข้ามาขายในประเทศเด็ดขาด <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพจ Dr. Dark ให้ความเห็นว่า ชาวค่อนข้างเจ็บ ไม่เหมือนตอน NGO ตรวจ มีการประโคมข่าวตั้งแต่ก่อนผลออก - หลังจากเพจ สรยุทธ สุทัศนจินดา กรรมการข่าว แชรซ์ข่าวนี้ มีผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่บอกว่ายังไม่กล้ากิน เพราะระบบราชการไทยเชื่อถือไม่ได้ 	
<p>ภูมิคุ้มกันบำบัดเพื่อรักษามะเร็งเต้านม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, thansettakij, ch7, thaitodaynews)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทย์ฯ เผย ศูนย์ผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ร่วมกับศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านม จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ดำเนินการวิจัยการแพทย์แม่นยำ และผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม โดย ศูนย์ผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง ได้จัดทำโครงการวิจัย เพื่อเตรียมผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันบำบัด รวมถึงการพัฒนาวิธีควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เซลล์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด มีความปลอดภัย สำหรับการนำไปรักษาในผู้ป่วย 	
<p>ข่าวบิดเบือน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ antifakenewscenter</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมการแพทย์ ชี้แจงเรื่องนอนหมอนสูงเสี่ยงเสียชีวิตเร็วขึ้น ว่า เป็นข้อมูลบิดเบือน_เนื่องจากการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นตีพิมพ์ในวารสาร European Stroke Journal เมื่อปี 2566 ซึ่งเป็นการศึกษาย้อนหลังในผู้ป่วยที่มีการฉีกขาดของผนังหลอดเลือดแดงที่คอด้านหลัง (spontaneous vertebral artery dissection) เทียบกับกลุ่มควบคุม พบว่า สัดส่วนของผู้ป่วยโรคดังกล่าวที่นอนหมอนสูงมีมากกว่ากลุ่มควบคุม โดยเฉพาะผู้ที่นอนหมอนที่สูงกว่า 15 ซม. อย่างมีนัยสำคัญ และสรุปการศึกษาว่า 10% ของผู้ป่วย spontaneous vertebral artery dissection อาจเกิดจากการนอนหมอนสูง 	
<p>สปสช.แก้ปัญหาหน่วยบริการขาดสภาพคล่อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพิ่มสื่อ เว็บไซต์ (Hfocus, thecoverage, TheBangkokInsight, NewTV)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผยมติที่ประชุมบอร์ด สปสช. เห็นชอบเรื่อง ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องในกรุงเทพมหานคร จากกรณีของรพ.มงกุฎวัฒนะ และมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจ่ายล่วงหน้า (Prepaid) เพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องของหน่วยบริการในกรุงเทพฯ ให้ สปสช.ปรับกระบวนการตรวจสอบก่อนการเบิกจ่ายของคลินิกที่เป็นหน่วยบริการให้รวดเร็วและทันเวลา และให้พิจารณาการขอขยายจำนวนประชากรเพื่อขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของโรงพยาบาลเพิ่ม โดยให้เป็นไปตามศักยภาพการบริการของหน่วยบริการ และเปิดให้ประชาชนเป็นผู้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการเอง 	
<p>ความเครียดสะสม กัดกร่อนสุขภาพจิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ สก๊อปหน้า 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความเครียดสะสมส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพจิตเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการดูแลหมั่นตรวจเช็คสุขภาพใจ ประเมินสุขภาพจิต และต้องสร้างความตระหนักรู้ ทาทางแก้ไขอย่างรอบด้าน คนไทยต้องสามารถจัดการความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น. 	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สเต็มเซลล์รกเด็ก-สายสะดือ ไม่มีวิจัยรองรับ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)</p> <p>- เสนอสรุป ให้ความรู้เรื่องสเต็มเซลล์ โดย ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร หัวหน้าศูนย์วิจัยการแพทย์แม่นยำ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้มีโรคเพียง 2 กลุ่มเท่านั้นที่แพทย์สามารถนำสเต็มเซลล์มาใช้ในการรักษา ได้แก่ โรคทางโลหิตวิทยาและโรคทางกระดูกตาและผิวหนังตา ส่วนการวิจัยเกี่ยวกับสเต็มเซลล์ในปัจจุบัน ยังอยู่ในขั้นตอน 'เริ่มต้น' และยังมีประเด็นทางจริยธรรมและกฎหมายที่ต้องพิจารณาอีกมาก ส่วนสเต็มเซลล์จากสายสะดือเด็ก ปัจจุบัน ยังไม่มีการรับรองจาก อย. ในการใช้สารสกัดสเต็มเซลล์จากสายสะดือเด็ก ทั้งในทางการแพทย์และความงาม เพราะมีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆตามมา นอกจากนี้ อย.ก็ยังไม่มีการรับรองการใช้ โกรทแฟคเตอร์ (Growth Factor) ที่สกัดจากรกเด็ก สำหรับการฉีดเข้าผิวหนังแต่อย่างใด และหากพบว่ามีอาการผิดปกติ ก็จะเข้าข่ายตามความผิด ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 และ พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558</p> <p>ปัจจุบัน สเต็มเซลล์ซึ่งได้รับการยอมรับทั่วโลก และถือเป็นมาตรฐานในการรักษาโรค มีสเต็มเซลล์เพียงชนิดเดียว คือ เซลล์ไขกระดูก ใช้รักษาโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติในเซลล์เม็ดเลือดเท่านั้น ส่วนกรณีการนำรกและสายสะดือเด็กไปใช้ในอุตสาหกรรมความงามนั้น ไม่ใช่มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ ไม่มีข้อแนะนำ หรือคำแนะนำที่เป็นมาตรฐานกลางจากสมาคมวิชาชีพให้ใช้ได้</p>	
<p>สาวไลฟ์สดทำสวยกับหมอกระเป่า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (CH7, bugaboo)</p> <p>- เสนอข่าว หญิงสาวไลฟ์สดทำสวยกับหมอกระเป่าในร้านเสริมสวย ซึ่งเป็นการเสริมความงามที่โดยบุคคลที่ไม่ใช่แพทย์ เฉพาะทาง และสถานที่ไม่มีใบอนุญาต คลิปวิดีโอนี้มีมียอดวิวเกิน 1 ล้านวิว ก่อนเจ้าของช่องจะล็อกแอ็กเคานต์หนี โดย นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดี กรมสบส. บอกกับว่า มีความผิด สถานพยาบาลและหมอเถื่อน โดยส่งข้อมูลให้ บก.ปคบ. วางแผนจับกุมมาดำเนินคดีตามกฎหมายทันที</p>	
<p>บุกจับนักเทคนิคการแพทย์ ลอบเปิดคลินิกเถื่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, คมชัดลึก, กรมประชาสัมพันธ์, สวท.91, linetoday)</p> <p>- ร.ต.ท.ธีระฉัตร เล็บนาค รอง สว.กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.2 พร้อมด้วย นายจิระสันต์ มีรัตนธวัช เกษชกรชำนาญการพิเศษ สสจ.ชลบุรี วางแผนส่งสายลับปลอมตัวเป็นลูกค้า เข้าไปใช้บริการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกาย ภายในคลินิกเทคนิคทางการแพทย์แห่งหนึ่ง บริเวณบ้านทุ่งกราด อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เข้าจับกุมตัว นายภฤต (นามสมมุติ) อายุ 47 ปี เจ้าของคลินิก เป็นผู้ให้บริการ ตรวจสอบข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์ นายภฤต ยังเคยออกไปรับรองแพทย์ ทั่วๆ ที่คลินิกยังไม่ได้ยื่นการขอใบอนุญาต ขณะที่บริเวณด้านหลังคลินิก มีอุปกรณ์เครื่องมือตรวจ เหมือนห้องแล็บขยายต่อม ภายในถึงขณะพบอุปกรณ์ตรวจโรคที่ใช้แล้วเป็นจำนวนมาก</p> <p>นายภฤต ยอมรับว่า เป็นข้าราชการแพทย์สายนักเทคนิคการแพทย์ หรือ "หมอแล็บ" ประจำโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี โดยใช้เวลาเลิกงานเปิดบริการคลินิกตรวจสารเสพติดโรคมานาน 1 ปีแล้ว ซึ่งมีการจัดเตรียมเอกสาร ในการยื่นขอใบอนุญาตไว้แล้ว แต่ไม่ค่อยมีเวลาวางไปยื่นขออนุญาตจากสาธารณสุข เจ้าตัวยอมรับผิดทุกอย่าง เบื้องต้น เจ้าหน้าที่พบว่า นายภฤต มีใบประกอบวิชาชีพ แต่ไม่มีใบอนุญาตเปิดคลินิก จึงแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมกันประกอบกิจการสถานพยาบาล โดยไม่ได้รับอนุญาต, ร่วมกันดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต, ก่อนควบคุมตัวดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p>	
<p>รพ.เอกชนปฏิเสธการรักษา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, sanook, amarintv, thebangkokinsight, NineEntertain, ch3, INN) เพจวันบันเทิง, เรื่องเล่าเช้านี้</p> <p>-นายพลดอลลาร์ สามี ม.ร.ว.ศรีคำรุ้ง ยุคล (คุณหญิงแมงมุม) โพสต์ถามหาจรรยาบรรณแพทย์จาก รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง ปฏิเสธการรักษาภรรยาที่กำลังวิกฤต โดยให้เหตุผลว่าห้อง ICU เต็ม เพื่อเลี่ยงการกระทำที่ผิดกฎหมาย ให้ไปอยู่ รพ. อยู่แทน</p>	
<p>วานจ๊กจั่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ทีวีช่อง 5, เพจ (Drama-addict, Jessada Denduangboripant, หมอแล็บแพนด้า)</p> <p>-เตือนกินวานจ๊กจั่น อันตราย เป็นซากของจ๊กจั่นติดเชื้อราแมลงที่มีอยู่ในธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดอาหารเป็นพิษ จนถึงตายได้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หลอกขายสมุนไพรวิเศษ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ, GMM25, Mcot, FM91BKK, ข่าวช่องวัน)</p> <p>- MR.MAYUR อายุ 34 ปี สัญชาติอินเดีย แจ้งความกับ ร.ต.อ.อัศวพงษ์ แสนบุตะวงษ์ รอง สว.สอบสวน สภ.เมืองพัทยา ว่าตกเป็นเหยื่อของชาวปากีสถาน 2 คน เสนอขายสินค้าสมุนไพรผสมน้ำผึ้งอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ทำให้สูญเสียทรัพย์สินไปถึง 20,000 บาท ซึ่งมีผู้เสียหายหลายราย บางรายได้แจ้งความ ส่วนบางรายได้กลับประเทศไปแล้ว จึงจำใจยอมรับในการตกเป็นเหยื่อ ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ สสจ.ชลบุรี ออกกวาดล้างจับกุม</p>	
<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สปริงนิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, linetoday)</p> <p>- เสนอบทความ องค์การอนามัยโลก (WHO) เผยว่า ไข้เลือดออกทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าระหว่างปี 2566 – 2567 สภาพอากาศที่อุ่นขึ้นและเปียกชื้นมีส่วนทำให้เกิดการแพร่กระจาย คนมากกว่า 4 พันล้านคนในโลกเสี่ยงติดเชื้อที่มีเย็บเป็นพาหะ เช่น ไข้เลือดออก ชิคา ชิคุนกุนยา และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 5 พันล้านคนภายในปี 2593 สาเหตุของการแพร่เชื้อไปอย่างรวดเร็วทั่วโลก มาจากยุงลายเสียดื้อแพร่กระจายไปทั่วโลก เนื่องจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นทำให้ที่อยู่อาศัยของมันขยายตัวได้ ยุงสายพันธุ์นี้ยังปรับตัวได้สูง และไข่ของมันสามารถอยู่รอดได้ในน้ำค้างแข็ง ทำให้สามารถอยู่รอดได้ในสภาพอากาศที่หนาวเย็น องค์การอนามัยโลกเปิดตัวแผนยุทธศาสตร์ระดับโลกในเดือน ต.ค. 2567 เพื่อแก้ไขปัญหา และเรียกร้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดร่วมมือกัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch3,</p> <p>- จีนปล่อยยุงเพศผู้ที่เป็นหมัน สัปดาห์ละ 5 แสนตัว ควบคุมการระบาดของไข้เลือดออก เผยได้ผลดี ไม่พบผู้ป่วยในหมู่บ้านตลอด 7 ปี</p>	
<p>ไวรัสเอ็มพ็อกซ์สายพันธุ์ใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สวพ.91, linetoday)</p> <p>- เจ้าหน้าที่ได้ประกาศพบผู้ติดเชื้อเอ็มพ็อกซ์สายพันธุ์ใหม่ เป็นรายแรกในสหราชอาณาจักร โดยระบุว่าผู้ป่วยรายนี้ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลในลอนดอน หลังจากเพิ่งเดินทางไปยังประเทศต่างๆ ในแอฟริกาที่ยังคงเกิดการระบาด</p> <p>สำนักงานความมั่นคงด้านสุขภาพของสหราชอาณาจักร เปิดเผยว่า ขณะนี้พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 3 รายที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับผู้ป่วยรายแรก ขณะนี้ผู้ป่วยทั้ง 3 รายกำลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในลอนดอน ทั้งนี้ เชื้อ Mpox สายพันธุ์ใหม่ยังทำให้เกิดการระบาดในบรูไนดี เคนยา รวันดา และยูกันดา มีรายงานพบผู้ป่วยรายเดียวในนักเดินทางในสวีเดน อินเดีย เยอรมนี และไทยด้วย</p>	
<p>ไข้หวัดนก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (อินโฟเควสท์)</p> <p>- ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค (CDC) ของสหรัฐฯ ประกาศว่า คนงานในฟาร์มที่สัมผัสกับสัตว์ที่ติดเชื้อไข้หวัดนก ควรได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัส แม้ว่าจะไม่แสดงอาการใด ๆ ก็ตาม ทั้งนี้ นับตั้งแต่เดือนเม.ย. CDC พบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกแล้ว 46 ราย อย่างไรก็ตาม กลุ่มคนงานในฟาร์มกล่าวว่า ตัวเลขนี้อาจต่ำเกินไป เนื่องจากคนงานบางคนไม่ตรวจหาเชื้อ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกักตัว หรือไม่เข้ารับการรักษาเชื้อ หากมีอาการไม่รุนแรง ด้านผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า ไข้หวัดแพร่กระจายนานเท่าไร ความเสี่ยงที่มันจะติดเชื้อในมนุษย์ได้ง่ายขึ้นก็เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การระบาดใหญ่ได้</p>	